



Số báo đặc biệt: Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần 2022
CHI ĐOÀN 11C1

XÃ LUẬN:

Xuân chiến thắng

Xuân Nhâm Dần đã tới. Trong không khí rạo rực ngày xuân, dào dạt sắc thắm, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, mừng Đảng ta tròn 92 Xuân(3-2-1930/3-2-2022), mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, lòng người hân hoan, niềm vui được nhân lên trên khắp quê hương thân yêu.

Năm Tân Sửu vừa qua đi với bao khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề đối với toàn cầu. Đất nước ta đã phải chịu nhiều tác động của việc biến đổi khí hậu hạn hán, cuối năm mưa lũ, đã ảnh hưởng không nhỏ tới con đường phát triển của nhà nước ta. Thêm vào đó, ngay từ đầu năm, đại dịch Covid-19 đã bùng phát và lan rộng ra hầu hết các nước trên thế giới gây hậu quả vô cùng lớn và chưa rõ hồi kết. Trong bối cảnh rất đặc biệt đó, nhờ có sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ áo xanh là các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch và với sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch vì thế mà tình hình dịch bệnh ở nước ta đang có chuyển biến theo hướng tốt. Có lẽ, điều đặc biệt hơn cả trong phòng chống dịch đó chính là Bộ Y tế đã gửi tin nhắn SMS đến tất cả các thuê bao điện thoại với những nội dung thể hiện quyết tâm phòng dịch: ' cả nước cùng chống dịch, hãy thực hiện đúng quy định...'. Bên cạnh đó, Nhà nước còn có những biện pháp xử phạt thích đáng cho những kẻ lan truyền, tung tin sai lệch về dịch bệnh gây bao nỗi hoang mang, sợ hãi cho cộng đồng. Và cùng với sự phòng chống dịch chặt chẽ, Chính phủ còn giúp cho cho đời sống vật chất tinh người dân trên mọi miền quê đất nước ta thay đổi nhanh chóng và tích cực nhờ có các chương trình nội dung nông thôn mới do Nhà nước đề ra. Văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được cải thiện; công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai tích cực. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, năng suất lao động có bước tiến mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tập trung chỉ đạo, tạo những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tất cả những việc làm trên đã nói lên tình yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta và luôn giữ một ' Niềm tin chiến thắng đại dịch'. Là một công dân chúng ta hãy tích cực tham gia hưởng ứng phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần: 'MỖI GIA ĐÌNH LÀ MỘT PHÁO ĐÀI / MỖI CHIẾN DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ'.

Khép lại 1 năm đầy gian truân, thử thách cũng là lúc đón xuân mới với bao niềm tin và hy vọng. Mùa xuân mới với nhiều dự cảm tốt đẹp đang đến. Mùa xuân mừng Đảng ta 92 năm thành lập, Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để toàn Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân ta đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc dựng xây nhà nước ngày càng mạnh và phát triển.

Xuân mới đã về, mừng Đảng ta tròn 92 Xuân, mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nặng công ơn trời biển của Đảng, Bác Hồ kính yêu, vượt qua gian khó, vững lòng tin, cùng cả nước dệt nên những mùa xuân mới!



Truyện Ngắn

Vị Tết của những đứa con xa quê

Mẹ ạ, thêm một mùa xuân con không về, thêm một cái Tết bố bạn làm nhiệm vụ... nhưng nhà mình vẫn luôn cạnh nhau, mẹ nhé! Đổng hồ đang nhích dần về những phút cuối năm... Con lại thêm một cái Tết ở xa nhà, và sẽ là 3, 4 cái Tết trôi qua trên đất khách nữa mới mong đến ngày được quay quần cùng gia đình bên mâm cơm tất niên, mới được đặt chân lên quê mình để sống trong cái mùi hương rất xuân, rất Tết ấy... Trên facebook, bạn bè con đã rầm rộ những status về Tết, ai ai cũng hân hoan đón chờ năm mới đang đến. Con chợt chạnh lòng. Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. Rồi thoáng buồn khi giọng mẹ khựng lại, "Tết này, bố bạn trực, nên cũng không về. Tết này nhà mình thiếu bố, thiếu con...". Lúc ấy mắt con đã ngấn lệ, gác điện thoại, từng giọt nước mắt trực trào cuối lưng cũng lăn xuống, cơn khóc òa. Mẹ ơi, con nhớ nhà!... Tết là dịp để mọi người đoàn viên, khi mà nhà nhà ai cũng đang vui với niềm vui sum họp thì nhà mình lại thiếu vắng đi hai người đàn ông. Biết mẹ sẽ tủi thân và vất vả hơn nhiều lắm, nhưng mẹ gắng đừng buồn. Ở xa, bố và con luôn hương về nhà mình và sẽ là điểm tựa tinh thần cho mẹ. Con nhớ những cái Tết trước, năm nào cũng đi chọn đào và mua hoa cùng bố. Những chậu mai vàng lung linh trong nắng, cành đào hồng thắm cả một góc trời, rồi bao nhiêu thứ hoa, cây cảnh khác cũng không ngừng khoe sắc. Hai bố con đi hết nơi này đến nơi khác để mua cành đào đẹp nhất chơi Tết. Về đến nhà lại cùng hi hui đốt gốc, trang trí để còn "hạnh diện" với mẹ. Con nhớ những buổi cuối năm đi chợ làm chân xách đồ cho mẹ, mệt nhưng mà vui lắm. Thấy không khí Tết ngập tràn khắp phố, thấy Tết về trong ánh mắt, nụ cười của từng người. Thấy Tết về trên cả đôi tay tảo tào của mẹ... Con nhớ những lần được cùng ông ngoại gói bánh chưng. Tự tay con tỉ mỉ rửa từng chiếc lá dong, lau thật khô rồi xếp đều chờ bà chuẩn bị làm nhân bánh. Chiếc bánh xanh vuông vẫn với từng sợi dây lạt, dây trầu nấp, bèo đỏ, nào thật mỡ ở trong. Rồi những đêm ngồi thức trông nồi bánh đang luộc, cái rét của ngày cuối năm chẳng thể nào bì được với không khí ấm áp và ý nghĩa lúc đấy. Tiếng củi lửa tí tách trên bếp, tiếng nồi bánh đang sôi, tiếng mọi người râm râm trò chuyện... tất cả đã cho con những ngày giáp Tết thật tuyệt vời. Con nhớ những bữa cơm tất niên được quây quần với mọi người. Cả năm chỉ có mỗi dịp này đại gia đình mình mới đông đủ như thế. Những câu chuyện hàn huyên, tâm sự về những buồn vui của năm qua, những mong ước của một năm lại tới... buổi chiều cuối năm ý nghĩa biết bao. Con nhớ tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa ở quê mình, nhớ tiếng lũ trẻ con râm râm rân rân cười từ nhà này đến nhà khác. Nhớ những phong bao lì xì đỏ chót, nhớ những lần lễ chùa đầu năm cùng cả nhà mình... Ước gì con có thể chạm tay vào cái Tết ở quê. Ước gì nửa vòng Trái đất bỗng nhiên ngắn lại. Ước gì có thể về nhà để hòa mình vào cái Tết với mọi người. Tết này với con, vẫn là tuyết trắng, là bài vở ở trường, là thi cử... Là đám bạn Việt Nam cũng gặp mặt nhau đêm tất niên để với đi phần nào nỗi nhớ... Là cây đào giả từ làm, là chiếc bánh chưng vụng về không đủ đầy gia vị... Là tự an ủi mình, chỉ vài năm nữa thôi... Mẹ ạ, thêm một mùa xuân con không về, thêm một cái Tết bố bạn làm nhiệm vụ... nhưng nhà mình vẫn luôn cạnh nhau, mẹ nhé!

TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
24	25	26	27	28	29	30
31	1.2	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27



Góc thơ

Nắng Xuân

Xuân xanh hừng nắng đón mây hồng
 Trời trong gió thổi hoa đơm bông
 Tết về mang theo bao nô nức
 Cùng nắm tay nhau tắm xuân nồng

Xuân mang lộc phúc đến mọi nhà,
 Hạnh phúc, an khang khắp nước ta
 Mong dịch Covid nhanh chóng qua
 Thỏa ý em thơ vui đến trường.

Hoàng Thảo Nguyễn

NIỀM VUI ĐẤT NƯỚC

Mừng Xuân mừng Đảng quang vinh
 Mừng cho đất nước hòa bình tự do
 Nhà nhà hạnh phúc ấm no
 Học sinh vui khỏe chăm lo học hành.

Đào Hữu Huy



ÂM NHẠC

Đánh giặc Corona

